

ที่ พณ ๐๙๐๙.๕/๖.๖๖๖



สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ๑  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2023 ณ เมืองบังคาลอร์ รัฐกรณาฏกะ  
สาธารณรัฐอินเดีย

เรียน กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2023 ณ เมืองบังคาลอร์ รัฐกรณาฏกะ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันสินค้าและธุรกิจบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินเดียให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งขยายการตระหนักรู้ถึงภาพลักษณ์และคุณภาพที่ดีของสินค้าและธุรกิจบริการของไทยในสายตาของผู้บริโภคอินเดีย อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความต้องการนำเข้าสินค้าและธุรกิจบริการของไทยในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ เมืองบังคาลอร์ (Bangalore) หรือชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่า “เมืองเบงคูลูรู” (Bengaluru) เป็นเมืองหลวงของรัฐกรณาฏกะ ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในรัฐที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด ๕ อันดับแรกของอินเดียมาโดยตลอด นอกจากนี้ เมืองบังคาลอร์ยังได้รับการขนานนามว่า “ซิลิคอนวัลเลย์แห่งอินเดีย” เนื่องจากมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปัจจุบันมีบริษัทซอฟต์แวร์ทั้งบริษัทท้องถิ่นของอินเดียและบริษัทข้ามชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชากรที่พำนักอาศัยอยู่ในเมืองนี้ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย มีรสนิยมดีและกำลังซื้อสูง จึงนับเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจและการกระจายสินค้าและธุรกิจบริการของตนเข้าสู่ตลาดอินเดียผ่านเมืองบังคาลอร์ต่อไป

ในการนี้ สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ๑ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเรียนเชิญบริษัทของท่านที่สนใจเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจด้วยตนเอง ณ เมืองบังคาลอร์ รัฐกรณาฏกะ สาธารณรัฐอินเดีย พิจารณาสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว โดยสามารถศึกษาข้อมูลการรับสมัครในรายละเอียดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะรับผิดชอบการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายบางส่วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าออกแบบตกแต่งสถานที่และคูหามาตรฐาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้า ค่าธรรมเนียม/ภาษี ค่าตรวจลงตรา (Visa) ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ <https://drive.ditp.go.th> ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ (ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรวิช ศิลลาอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ๑

กลุ่มงานภูมิภาคเอเชียใต้

โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๗-๘๒๒๕, ๘๒๐๙, ๘๒๔๐

โทรสาร ๐๒-๕๔๗-๔๒๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ southasia.activity@gmail.com